

## HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN GOERTEK, TRUNG QUỐC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

Để tăng cường hợp tác doanh nghiệp giúp sinh viên có cơ hội được làm việc trong môi trường toàn cầu, ngày 27/2/2024, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UEH) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Goertek, Trung Quốc về đào tạo, tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Ngọc An – Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và hợp tác phát triển đã giới thiệu về các chương trình đào

tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, và các chương trình hợp tác về đào tạo, tuyển dụng giữa Trường ĐH Công nghệ và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Goertek sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển tại Việt Nam, do vậy nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật sẽ ngày càng lớn.

Ông Garth – Phó Chủ tịch Tập đoàn hi vọng Trường ĐH Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn trong việc

tuyển dụng những sinh viên xuất sắc vào làm việc tại Tập đoàn. Với các chương trình hợp tác được thảo luận cụ thể tại buổi làm việc, trong thời

gian tới hai bên sẽ cùng nhau triển khai những chiến lược hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng nhằm mang lại hiệu quả chung cho cả hai bên. [Xem thêm](#)



## TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC ĐẨY MẠNH HỢP TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ



Dựa trên thế mạnh là hai trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội với tiềm năng hợp tác phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y tế, sáng

ngày 01/02/2024, Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Y Dược đã phối hợp đồng tổ chức hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ trong y tế.

Một lần nữa khẳng định những dấu ấn phát triển của Trường ĐH Công nghệ trong thời gian tới, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đã chia sẻ tại hội thảo về Chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghệ đến năm 2035, tầm nhìn 2045. Hội thảo hôm nay sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài giữa hai trường trong thời gian tới. Đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác mới của hai bên trong nhiều lĩnh vực khác hướng đến đóng góp cho xã hội nói chung và đón đầu xu hướng công nghệ 4.0, đẩy mạnh các công bố quốc tế trong hai lĩnh vực.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược nhấn mạnh, Trường ĐH Công nghệ và Trường ĐH Y Dược đã có những hợp tác trong một số đề tài về lĩnh vực y tế. Qua đây, GS hi vọng hai bên sẽ có những sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế, đồng thời đưa những sản phẩm ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Hội thảo đã kết thúc thành công, tạo nên sự gắn kết giữa Trường ĐH Công nghệ và Trường ĐH Y Dược.

[Xem thêm](#)